

Số: 61 /BC-UBND

Dương Hoà, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND xã khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11, cụ thể như sau:

1. Cử tri thôn Hộ, thôn Thanh Vân: Tiếp tục kiến nghị UBND Thị xã quan tâm tiếp tục giải quyết việc các hộ dân được UBND xã cấp đất rừng có liên quan thỏa thuận cây trồng trên đất đối với hộ ông Lê Văn Tảo để các hộ dân có đất sản xuất phát triển kinh tế.

*** Kết quả giải quyết:** UBND xã đã mời ông Lê Văn Tảo và 20 hộ dân đến làm việc yêu cầu các bên thực hiện đúng theo biên bản thỏa thuận đã lập năm 2015, gồm khai thác cây trên đất để thỏa thuận ăn chia tỷ lệ theo như biên bản nhưng các bên không thực hiện. UBND xã đã hướng dẫn ông Lê Văn Tảo và các hộ dân gửi đơn đến UBND thị xã hoặc Tòa án nhân dân thị xã để được giải quyết. Đối với trách nhiệm UBND xã thì UBND xã đã ban hành báo cáo gửi UBND thị xã để được xem xét giải quyết. Hiện nay UBND thị xã đã chỉ đạo giao phòng Tài nguyên môi trường thị xã giải quyết.

2. Cử tri thôn Thanh Vân có kiến nghị: Việc công trình Hồ Tả Trạch xã lũ qua các đợt đã làm sạt lở đất hoa màu gần nhà dân, cụ thể có 3 hộ dân ở thôn Thanh Vân gồm hộ ông Chế Báu, ông Phan Văn Chót, ông Nguyễn Quang Phương mỗi khi Hồ xả nước thì bị sạt lở đất hoa màu của dân sau nhà dân, nếu thời gian lâu dài sẽ không an toàn cho 3 hộ dân này tiếp tục định cư. Cử tri kiến nghị UBND Thị xã có kế hoạch bố trí cho 3 hộ này dân tái định cư nơi khác đảm bảo an toàn hơn.

*** Kết quả giải quyết:** Đầu năm 2021, UBND xã đã đăng ký danh sách các hộ trên với phòng Kinh tế thị xã tổng hợp gửi UBND tỉnh để đăng ký vùng có nguy cơ sạt lở cao phải di dời. Sau khi được cấp trên phê duyệt, UBND xã sẽ có văn bản kiến nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã tiến hành khảo sát vị trí di dời tái định cư để có hướng xử lý.

3. Cử tri thôn Thanh Vân, thôn Buồng Tầm có ý kiến kiến nghị: Qua các đợt tiếp xúc cử tri, cử tri có ý kiến kiến nghị UBND Thị xã tiếp tục quan tâm cấp đất rừng cho nhân dân để trồng rừng phát triển kinh tế và được UBND Thị xã trả lời tại các báo cáo trả lời ý kiến cử tri, theo lộ trình Ban quản lý sẽ giao cho UBND xã 589ha để UBND xã giao cho nhân dân phát triển kinh tế. Đến nay đã giao cho dân trồng rừng sản xuất 199,3 ha còn lại diện tích chưa giao và hiện nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy đang khai thác rừng, cử tri kiến nghị

UBND Thị xã quan tâm diện tích Ban quản lý đang khai thác để có nguồn giao lại cho dân sản xuất theo phương án đã được UBND Thị xã phê duyệt.

* **Kết quả giải quyết:** Đối với diện tích bàn giao còn lại theo lộ trình là 389 ha, hiện UBND thị xã đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 65 của thị xã tiến hành xử lý các diện tích lấn, chiếm sau đó bàn giao cho nhân dân quản lý theo phương án đã được phê duyệt.

Trong thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy có khai thác rừng tĩa thừa tại các vị trí không thuộc diện tích bàn giao cho địa phương quản lý (diện tích này nằm trong Quyết định 70/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 về xác định quy mô, diện tích rừng của các nông lâm trường).

4. Cử tri thôn Hộ có kiến nghị: UBND xã chỉ đạo sớm thành lập Tổ hợp tác Thanh trà xã Dương Hoà và đăng ký thương hiệu Thanh Trà Dương Hoà để các hộ dân trồng Thanh Trà có đầu ra ổn định.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã phối hợp với Hội Nông dân xã chỉ đạo thành lập và ra mắt Tổ hợp tác Thanh trà Dương Hoà gồm 19 thành viên ở thôn Buồng Tầm. UBND xã đã lập hồ sơ và trực tiếp làm việc với sở Khoa học và Công nghệ tỉnh về xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với thương hiệu thanh trà Dương Hoà và các địa bàn có Thanh trà khác trên toàn tỉnh để đưa vào thương hiệu Thanh trà Huế. Hiện nay đang chờ kết quả.

5. Cử tri thôn Hộ có ý kiến kiến nghị: UBND xã quan tâm nguồn kinh phí để nâng cấp Ngâm Rệ nâng độ cao lên để không bị ngập úng chia cắt đường giao thông đi lại trong mùa mưa lũ.

* **Kết quả giải quyết:** Ngày 26/11/2020, UBND xã đã phối hợp với phòng Quản lý đô thị thị xã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiến hành nâng cấp và đổ bê tông mặt đường lên 20 cm so với mặt đường hiện trạng tại ngâm Rệ. Hiện tại công trình đã thi công hoàn thành đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

6. Cử tri thôn Hạ, thôn Buồng Tầm có ý kiến kiến nghị: Hiện nay tại đồng La An và đồng Rệ bà con nhân dân đã trồng phủ kín cây bưởi da xanh và thanh trà, cử tri kiến nghị UBND xã quan tâm quy hoạch và mở tuyến đường nội đồng tại đồng La An và đồng Rệ để nhân dân bắt điện, nước chăm sóc cây và thuận lợi cho việc thu hoạch.

* **Kết quả giải quyết:**

- Ở đồng Rệ, đã có một con đường nội đồng phía trước nhà ông Lê Chí Chính đi thẳng ra giữa đồng. Trước mắt, đầu năm 2021, Dự án BCC-GEF đã đầu tư xây dựng hàng rào trụ bê tông, rào dây kẽm gai 750 m; 01 giếng nước và kéo đường dây điện phục vụ tưới tiêu cánh đồng Rệ;

- Riêng mở tuyến đường đi song song với đường liên thôn Hạ - Buồng Tầm và tuyến ở đồng La An theo nhu cầu của người dân. Trong thời gian đến, UBND xã sẽ có kế hoạch đi kiểm tra, khảo sát để xem xét việc quy hoạch đường nội đồng, đồng thời vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để thực hiện.

7. Cử tri thôn Hạ có ý kiến kiến nghị: Hiện nay tại thôn Hạ có một số hộ dân trồng cây keo trên đất trồng lúa tại các khu vực ruộng Tràu, ruộng Vai, ruộng

Cây Trai làm ảnh hưởng các hộ xung quanh không trồng lúa được, cử tri kiến nghị UBND xã kiểm tra giải quyết.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra xử lý trong thời gian đến

8. Cử tri thôn Khe Sòng có kiến nghị: UBND xã làm việc với Ông Phúc và ông Cư ở thôn Hộ khi trồng rừng thì để lại diện tích đường đi để người dân thôn Khe Sòng có đường đi khai thác và trồng rừng khu vực rừng ngã dốc Hòm.

* **Kết quả giải quyết:** Đối với con đường này trước đây là đường dân sinh (đường mòn) dùng để đi lại, canh tác hoa màu của bà con khu vực Lương Miêu (cũ). Hiện tại con đường này không nằm trong quy hoạch đường lâm sinh của UBND xã. UBND xã sẽ kiểm tra hiện trạng đưa vào quy hoạch đường lâm sinh, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua để có cơ sở thực hiện trong thời gian đến.

9. Cử tri thôn Khe Sòng có kiến nghị: Nhân dân thôn Khe Sòng đi trồng và khai thác rừng chỉ có một tuyến đường duy nhất đi qua khu Hậu cứ của Ban chỉ huy quân sự Thị xã và khu vực đất của Doanh nghiệp Tân Lộc. Tuy nhiên hiện nay đoạn đường bị đào mương, nên nhân dân không có đường vận chuyển khi khai thác rừng. Kiến nghị UBND xã kiểm tra và giải quyết cho dân có đường đi khai thác và trồng rừng.

* **Kết quả giải quyết:** Đối với tuyến đường đi từ trại chăn nuôi sản xuất của thị đội Hương Thủy đến diện tích rừng của bà con đoạn đường tại tiểu khu 160, xã Phú Sơn, UBND đã phối hợp với BCH Quân sự thị xã đã kiểm tra, tại thời điểm kiểm tra đã được san lấp. Đối với tuyến đường ở phía đất của Doanh nghiệp Tân Lộc, vị trí này nằm ở địa giới hành chính xã Phú Sơn. Do đó, UBND xã sẽ có văn bản gửi UBND xã Phú Sơn đề nghị xem xét phối hợp giải quyết.

10. Cử tri thôn Khe Sòng có ý kiến kiến nghị: Đề nghị UBND xã quan tâm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thôn Khe Sòng được cấp đất khu vực 5,9 ha, thời gian rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa có giấy.

* **Kết quả giải quyết:** Hiện tại khu vực diện tích 5,9 ha nêu trên nằm trên địa giới hành chính xã Phú Sơn theo bản đồ địa chính đất lâm nghiệp. Năm 2018, khi kiểm tra, điều chỉnh địa giới hành chính theo dự án 513 chỉ có 1/3 diện tích nằm trên xã Dương Hòa. Theo đó, 02 xã đã thống nhất cắm mốc, ký biên bản. Hiện, UBND xã đã báo cáo UBND thị xã xin chủ trương điều chỉnh bản đồ địa chính đo đạc các thửa đất của các hộ dân nhưng đến nay vẫn chưa có chủ trương của thị xã. Trong thời gian đến khi thị xã có chủ trương, UBND xã sẽ thông báo cho bà con kê khai đăng ký đo đạc để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

11. Cử tri thôn Khe Sòng có ý kiến kiến nghị: Kiến nghị UBND xã quan tâm kinh phí đầu tư sửa chữa đoạn đường gần cổng chào thôn Khe Sòng vì hiện nay bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã thành lập Tổ kiểm tra, khảo sát hiện trạng và đã kiến nghị cấp trên đưa vào đầu tư công trung hạn để đầu tư kinh phí sửa chữa trong thời gian đến.

12. Cử tri thôn Khe Sòng có ý kiến kiến nghị: Hiện nay đoạn đường từ khu vực rừng của ông Lê Thanh Trà gần đình làng Lương Miêu, xe chạy mang

đất đá ra đường đi các phương tiện giao thông đi lại dễ xảy ra tai nạn cử tri kiến nghị UBND xã kiểm tra giải quyết.

*** Kết quả giải quyết:** UBND xã đã chỉ đạo Công an xã đi kiểm tra và mời đơn vị thi công khắc phục giải quyết dứt điểm. Trong thời gian đến UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã kiểm tra, nếu đơn vị thi công không có phương án xử lý còn để tình trạng mang đất đá ra đường làm ảnh hưởng đến An toàn giao thông và môi trường sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

13. Cử tri thôn Khe Sòng có ý kiến kiến nghị: UBND xã quan tâm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân còn lại của thôn Khe Sòng trước đây di dân theo dự án tái định cư.

*** Kết quả giải quyết:** UBND xã đã phối hợp Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Thủy tiến hành kiểm tra lại hiện trạng đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân. Các hộ dân chưa đăng ký lập hồ sơ đề nghị đến UBND xã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian đến.

14. Bà Trương Thị Xê, cử tri thôn Khe Sòng có kiến nghị: Liên quan dự án đường dây điện 500kv hiện nay có 2 ý kiến kiến nghị:

- Thực tế người dân trồng 3.300 cây/1 ha đất, nhưng dự án chỉ hỗ trợ đền bù 1.650 cây 1 ha, như vậy là thiệt thòi cho nhân dân.

- Đề nghị cho người dân xem lại biên bản kiểm kê đền bù thống nhất và ký tên giữa hộ bị ảnh hưởng và Hội đồng đền bù ký lúc kiểm kê, vì tôi cho rằng số lượng đền bù không đúng với hồ sơ ban đầu.

*** Kết quả giải quyết:**

- Về số lượng cây trồng: Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thị xã đã căn cứ nội dung Công văn số 9047/UBND-NĐ ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn và dự án đường dây điện 500kv mạch 3. Trong đó, cây keo mà gia đình bà trồng là 4 năm tuổi, theo quy định mật độ là 1.650 cây.

Trước đây đã thực hiện kiểm kê cây trồng theo thực tế về đường kính, độ tuổi cây và mật độ cây trồng. Đến khi áp giá đền bù thì Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thị xã phải thực hiện áp giá trên cơ sở Công văn 9047/UBND-NĐ ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh. Hiện nay gia đình bà Trương Thị Xê đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND xã xin báo cáo Thường trực HĐND, báo cáo trước kỳ họp biết./.

Nơi nhận:

- TV. Đảng ủy, TT.HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thúc

